

BÁO CÁO
Công tác chuẩn bị trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng báo cáo công tác chuẩn bị trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 như sau:

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19.

Toàn huyện tiêm được 76.179 mũi (trong đó: mũi 1 là 38.626; mũi 2 là 34.382; mũi 3 là 3.171)¹. Tính đến 17h00' ngày 25/01/2022, huyện Hà Quảng ghi nhận 64 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Các lực lượng chức năng thường xuyên chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội. Các điểm nhóm theo đạo đều sinh hoạt bình thường, không có điểm nóng xảy ra. Tổ chức bắt hợp pháp Dương Văn Minh không có các biểu hiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, các đối tượng không có hoạt động tụ tập đông người.

3. Tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa:

¹- Đối tượng trên 18 tuổi: Tiêm được 66.518 mũi (trong đó: Mũi 1 là 33.500; mũi 2 là 29.847; mũi 3 là 3.171);

- Đối tượng từ 12 tuổi đến 17 tuổi: Tiêm được 9.661 mũi (trong đó: Mũi 1 là 5.126; mũi 2 là 4.535).

UBND huyện đã chỉ đạo ngành, chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ tết, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm về buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm và vi phạm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm... góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thị trường hàng hóa trước tết được các doanh nghiệp, các cửa hàng bán lẻ, siêu thị... chuẩn bị chu đáo, hình thức phong phú, mẫu mã đẹp số lượng dồi dào đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường.

Các mặt hàng không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tết như bánh kẹo, mứt tết, đồ uống nước ngọt, thuốc lá... có mức tiêu thụ tương đối cao.

4. Kết quả thực hiện các chế độ chính sách và hoạt động thăm hỏi tặng quà các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội:

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các chiến sỹ và cán bộ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, các gia đình nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách... để mọi người, mọi gia đình đều được đón tết, mừng xuân. Cụ thể một số hoạt động như:

Chi trả trợ cấp tháng 01, 02/2022 cho 503 lượt đối tượng người có công, với số tiền trên 956 triệu đồng và chi trả cho 5.048 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền 2.671,83 triệu đồng, truy lĩnh đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng tăng mới với số tiền 100,71 triệu đồng. Thẩm định và tham mưu ra quyết định phê duyệt 236 hồ sơ hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Tổ chức thăm, tặng quà và chuyển các phần của của tỉnh, các nhà hảo tâm gửi đến cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền 1.506,6 triệu đồng.

Thực hiện hỗ trợ cho 01 hộ kinh doanh với số tiền 3.000.000đ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Quyết định phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Hà Quảng, trong đó toàn huyện có 5.452 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 38,92% và 1.643 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 11,73%. Chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện với tổng số hộ được phê duyệt xóa nhà tạm, nhà dột nát là 549 hộ gia đình (*trong đó: có 546 hộ nghèo và 03 hộ người có công*), tổng số hộ đã và đang thực hiện đến ngày 24/01/2022 là

168 hộ, trong đó: 102 hộ đã hoàn thành và 66 hộ đang làm. Đã giải ngân hỗ trợ cho 134 hộ với số tiền 2.245 triệu đồng.

5. Công tác khám chữa bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sở y tế đều bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Triển khai công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước dịp Tết tại các cơ sở chế biến, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát... nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp:

Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh việc sản xuất vụ đông xuân, chăm sóc tốt các loại cây trồng vụ đông. Tuyên truyền vận động nhân dân trồng thuốc lá theo chỉ tiêu giao. Làm đất chuẩn bị trồng ngô ruộng và ngô rẫy đảm bảo kịp thời vụ. Cung ứng kịp thời và đầy đủ các loại giống cây trồng, phân bón phục vụ sản xuất. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống đói rét cho trâu bò, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm.

Ban hành Kế hoạch ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022; phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân huyện Hà Quảng về việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Mùa Xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn huyện vào những ngày đầu xuân Nhâm Dần năm 2022.

7. Hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp tết.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên nên trên địa bàn huyện không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tập chung đông người trên địa bàn.

Công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện tốt đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp tết được thông suốt.

8. Giao thông vận tải, công tác vệ sinh môi trường

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn huyện, kịp thời khắc phục sửa chữa, đảm bảo giao thông trong dịp Tết thông suốt, an toàn.

Chỉ đạo các hợp tác xã vệ sinh môi trường duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; tuyên truyền nhân dân và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tổng vệ sinh tại khu dân cư và khu vực cơ quan làm việc, đảm bảo cảnh quan, môi trường sạch đẹp.

9. Công tác tài chính và việc thanh toán lương cho cán bộ, công chức.

Công tác kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, không để việc sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp tết. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tiết kiệm chi tiêu trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm, đầu năm mới.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã kịp thời chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên chức và lương hưu cho các đối tượng đã nghỉ hưu theo chính sách hiện hành, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người lao động trong dịp Tết.

10. Về thực hiện chế độ trực Tết và thông tin báo cáo

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, đảm bảo các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về công tác chuẩn bị trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VP (Thọ, Thuận).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Tùng